



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย วันที่ 7 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 334 ราย แยกเป็น ติดเชื้อในประเทศ 327 ราย และจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 29,905 ราย เสียชีวิตคงที่ 95 ราย รักษาหายแล้ว 28,096 ราย ยังรักษาอยู่ 1,741ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 133,650,987 ราย เสียชีวิต 2,897,672 ราย รักษาหาย 107,779,137 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ อินเดีย พบผู้ติดเชื้อวันเดียวสูงที่สุด 115, 736 ราย เตรียมประกาศเคอร์ฟิวส์ ในกรุงนิวเดลี อังกฤษ เริ่มฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาในแคว้นเวลส์ และพบกรณีภาวะกล้ามเนื้อ 79 ราย เสียชีวิต 19 ราย หลังฉีดแอสตราเซนกา กัมพูชา มีผู้ป่วยล้มรพ. ให้ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงพักรักษาที่บ้าน และประกาศเคอร์ฟิวส์ รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยว ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การระบาดระลอกใหม่จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงในกทม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ matichonweekly, มติชน

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงคลัสเตอร์ทองหล่อ ว่า รัฐบาลและสธ.บริหารจัดการล้มเหลว ควรเปิดให้เอกชนจัดหาวัคซีนได้เพื่อกระจายความเสี่ยง กรณีรพ.คมนาคมติดเชื้อต้องเปิดเผยไทม์ไลน์ที่แท้จริง

-เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ว่า รัฐบาลบริหารจัดการวัคซีนล่าช้า ปิดกั้นการสั่งซื้อวัคซีนจากเจ้าอื่น และผูกขาดในการจัดซื้อวัคซีน นอกจากจะจัดซื้อช้ากว่าประเทศอื่นทั่วโลกแล้วยังต้องรอกว่า 3 เดือนหลังจัดซื้อครั้งแรกจึงได้เริ่มฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยโพสต์ทูเดย์)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิงกทม.และปริมณฑล ตั้งแต่ 22มี.ค.- 6 เม.ย. รวม 291 ราย แบ่งเป็น กทม. 200 ราย ชลบุรี 23 ราย สมุทรปราการ 18 ราย สุพรรณบุรี 14 ราย นนทบุรี 13 ราย นครปฐม 7 ราย ปทุมธานี 5 ราย เชียงใหม่ ชุมพร สมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ราย เลย กาญจนบุรี ตาก ลพบุรี สระแก้ว จังหวัดละ 1 ราย ยังไม่รวมผู้ติดเชื้อในยโสธร เพชรบูรณ์ เชียงราย ที่เพิ่งรายงานเข้ามา

-โฆษก กทม. สรุปสถานการณ์โควิดช่วง 3-8 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรวม 267 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิง 21 แห่งในเขตดินแดง วัฒนา ห้วยขวาง บางแค วงทองหลาง ภาษีเจริญ บางกะปิ และลาดพร้าว ผู้ที่เคยไปใช้บริการให้ประเมินตนเองที่ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th/> หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปโดยเร็วที่สุด หรือโทร.สายด่วนสำนักอนามัย 0-2203-2393 หรือ 0-2203-2396 หรือ 0-2203-2883

-เพจทีมคัลเลอร์ (Kolour) ซึ่งเป็นผู้จัดการงานปาร์ตี้ที่ภูเก็ต โพสต์แจ้งว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งไปใช้บริการสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในกทม.ที่มีรายงานการแพร่เชื้อโควิด เข้าร่วมงานคัลเลอร์ทั้ง 3 งาน ขอให้ผู้ร่วมงานทุกคนตรวจสอบร่างกายและพิจารณาการกักตัว

รายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

-สน.ทองหล่อ ดำรวจติดเชื้อ 9 นาย กพฟ. พนักงานติดเชื้อ 1 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 12 ราย ยังไม่พบติดเชื้อเพิ่ม เพจร้อยแปดพันเก้า โพสต์ว่า แพทย์ประจำบ้าน รพ.ราชวิถี ติดโควิด ไทม์ไลน์ไปเที่ยว Cassette Sky Bar คาดว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดเชื้อจากที่นี่ จ.นนทบุรี มีผู้ป่วย 2 ราย ไม่ยอมเปิดเผยไทม์ไลน์ จ.นครปฐม พบป่วยเพิ่ม 6 ราย เชื่อมโยงสถานบันเทิงในกทม. ธ.กรุงเทพ พนักงานติดเชื้อ 1 ราย ไปเที่ยวย่านทองหล่อ สั่งปิดพื้นที่ทำงานชั้น 3 สำนักงานใหญ่สีลมชั่วคราว จ.ภูเก็ต ป่วยเพิ่ม 4 ราย เป็นหญิงมาจากผับทองหลอกทม. 1 ราย จ.สุพรรณบุรี ป่วยเพิ่ม 7 ราย จ.ชุมพร พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย ลูกเที่ยวผับทองหล่อแล้วนำมาติดพ่อแม่ จ.ชัยภูมิ พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย สาวผับทองหล่อกลับบ้านนำเชื้อติดแม่-หลาน จ.เชียงใหม่ พบติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ก่อนหน้านี้ 6 ราย รวมการระบาดรอบ 3 เป็น 11 ราย จ.สมุทรปราการ ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย 9 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ กทม. นักร้อง นักแสดง นักกีฬา ที่ติดเชื้อเชื่อมโยงคลัสเตอร์ทองหล่อ ดังนี้ เวย์ ไทเทเนียม, กัสจังยูทูเบอร์, บดินทร์ อิศระ นักแบดมินตันไทย, ทรงพล อนุฤทธยวราธร อดีตนักแบดมินตันคู่ผสม, แบงค์ ธิติ ไทม์ไลน์ไปคัดเลือกทหารที่ขอนแก่น และดีเจเพชรจ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ

-นายกฯ สั่งการให้ สธ.วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และให้กทม. ร่วมกับ ก.มหาดไทย เตรียมพื้นที่ทำรพ.สนามในกทม. กรณีมีการแพร่ระบาดจำนวนมาก หากไม่เพียงพอให้ ก.กลาโหมจัดหาพื้นที่เพิ่ม และเร่งรัดการฉีดวัคซีน

2.ประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์/เว็บไซต์/ทีวี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, ประชาชาติธุรกิจ, ทวิตเตอร์, สยามรัฐ

ประเด็นข่าว

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตของ แสตมป์-อภิวัชร เอื้อถาวรสุข ที่โรงแรมย่านทองหล่อ ซึ่งในงานไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ตั้งคำถามว่าจัดงานเช่นนี้จะมีคามผิดหรือไม่ ผู้จัดงานไม่มีมาตรการป้องกัน ฯลฯ

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ตั้งคำถามถึงกรมควบคุมโรค ว่า ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆ ของไวรัสมากแค่ไหน โดยมีผู้ใช้งานรายหนึ่งแนะนำให้ติดตามจาก LIVE FB ของ สธ.ในช่วงบ่าย

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ โพสต์ภาพ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. พร้อมแคปชั่น "โรคโควิด19 จะอยู่กับเรานานแค่ไหน ขึ้นกับเรารักในหลวง พ่อของเราแค่ไหน การที่เราป้องกันดูแลตัวเองจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีและดีกว่าวัคซีนโควิด" มีการแชร์ไป 1 พันกว่าครั้ง

-pptv เผยแพร่คำสัมภาษณ์พนักงานสถานบันเทิง ระบุว่า รัฐนำวัคซีนไม่มาฉีดวัคซีนให้กลุ่มพนักงานสถานบันเทิงที่ต้องทำงานเสี่ยงการติดเชื้อ เมื่อมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นจึงเพิ่งนำวัคซีนมาฉีดให้

-หมอไฉค สมบัติ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ทำไมยังไม่รีบเปิดให้มีการจัดหาวัคซีนเพิ่ม โควิดรอบนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษ sinovac น่าจะป้องกันได้น้อย ควรคิดถึงตัวเลือกอื่น ๆ ด้วย

-เพจ JS100 Radio โพสต์ภาพข้อความแซดจากกลุ่มไลน์พริตตี้ เด็กเอน MC โดยบางงานเจาะจงขอคนปลอดโควิด 19 พร้อมระบุว่า ในขณะที่ทั้งประเทศกำลังเดือดร้อนยังมีคนที่สนุกสนานอยู่ วัคซีนที่ประเทศหามาได้ยากต้องต่อคิวฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อน โปรตหยุดซ่าเติมประเทศ

-ศูนย์ข้อมูลโควิด จ.ภูเก็ต โพสต์ข้อความแจ้งให้ผู้ที่ไปฉีดวัคซีนโควิด เมื่อ 2 เม.ย. ที่โรงแรมเนเชียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน เวลาประมาณ 13.00 น. ให้กักตัวสังเกตอาการที่บ้านอย่างน้อย 7 วัน หากมีไข้ ไอ เหนื่อย มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบมาตรวจหาเชื้อ covid-19 ที่รพ.วชิระภูเก็ต มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นว่า ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แต่ต้องไปกักตัวดูอาการ แล้วจะฉีดไปทำไม เปลืองงบประมาณ

-นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า คลับย่านทองหล่อเป็นไทยคู่ฟ้าคลับ เพราะมีทั้งรัฐมนตรี นักการเมือง ส.ส.ฝั่งรัฐบาล ทีมงาน ไปพบกับนักธุรกิจใหญ่ในห้อง VVIP หากกลับมาเปิดอีกคงมีรอบ 4 รอบ 5 ส่วนวัคซีนก็มาช้าและมาน้อย รพ.เอกชนสั่งเองไม่ได้ วิธีง่าย ๆ ที่ได้ผล คือ จำกัดคนเข้าคลับ บาร์ ตามขนาดพื้นที่

3.เชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaipbs

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีนี้จะมากกว่าปีก่อน 10 เท่า ประกอบกับมีมาตรการเข้มข้นน้อยกว่า ทำให้โอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายเพิ่มขึ้นเป็น 100 เท่า การตรวจผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ 24 คน พบว่าทั้งหมดติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์อังกฤษ โดยไม่แสดงอาการแต่มีปริมาณไวรัสจำนวนมาก ติดต่อกันง่ายกว่าปกติประมาณ 1.7 เท่าซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของเชื้อ จึงหวังช่วงสงกรานต์ ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอาจนำไปสู่ผู้ใหญ่อายุซึ่งหากติดเชื้อจะมีความรุนแรงสูงและมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น ทั้งนี้ สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มี 3 ชนิด คือ สายพันธุ์อังกฤษ แอฟริกาใต้ และบราซิล ซึ่งความรุนแรงยังเหมือนเดิมเพียงแต่มีการแพร่ระบาดง่ายขึ้น ยืนยันว่าวัคซีนยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โพสต์ภาพของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งตรวจพันธุกรรม SARS-CoV-2 จากตัวอย่างบางแค และทองหล่อ ด้วยวิธี Specific probe Real Time RT-PCR พบว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในสถานบันเทิงย่านทองหล่อเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ 1.7 เท่า และมีปริมาณไวรัสในตัวผู้ป่วยสูงมากแม้จะไม่มีอาการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews, kapook

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์กับ springnews เกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์อังกฤษที่พบในคลับสถานบันเทิง ในประเด็นวัคซีนที่ไทยใช้อยู่จะป้องกันสายพันธุ์นี้ได้หรือไม่ หากป้องกันไม่ได้จะมีวิธีรับมืออย่างไร รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เข้าสู่การระบาดระลอกที่ 3 ส่วนข้อสงสัยเรื่องวัคซีนของแอสตราเซนเนกาและซิโนแวคป้องกันสายพันธุ์อังกฤษได้หรือไม่ นั้น ยังตอบได้ยาก นอกจากนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแส ระบุ โควิดระลอกใหม่คุมยาก 70% เป็นสายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษ ลักษณะเป็นคนมีฐานะไปเที่ยวรวมกัน พริตตี้ทำงานหลายที่ กำลังประเมินเรื่องการปิด กทม.

-ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตตั้งข้อสงสัยว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์อังกฤษเข้ามาระบาดได้อย่างไร ทั้งที่มีการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าภาวะปกติ

4.รมต.ติดเชื้อ/กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน)

-นายภา ก้าวถึงกรณ์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารักษาที่รพ.บุรีรัมย์ และ รมต. 11 คนกักตัว ว่า รักษาพยาบาลตามปกติเหมือนประชาชน ขอให้เชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาล และยังคงขับเคลื่อนการประชุม.ตอนหนึ่งว่าให้รักษาตัวให้ดี อย่าให้ไปติดโควิด 19 ด้าน

ประเด็นข่าว

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้นายกฯ ตั้ง กก. ตรวจสอบรัฐมนตรีทุกคนที่ติดเชื้อโควิด 19 ว่าไปติดเชื้อมาจากแหล่งใดหรือไม่ เพราะอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรม ส่วนสื่อสังคมออนไลน์ มีกระแสกดดันให้เปิดไทม์ไลน์ทั้งเวลาราชการและเวลาส่วนตัว เพื่อประชาชนจะได้ป้องกันและไปตรวจหาเชื้อ และวิจารณ์การป้องกันตัวของรมต.ที่การ์ดตก

-ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ แกลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นเลขาฯ และตำรวจติดตาม รมว.คมนาคม

-พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารักษาที่รพ.พระมงกุฎเกล้า อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและติดตามผู้ใกล้ชิดมาตรวจหาเชื้อ ขณะที่รองประธานสภาอุตสาหกรรม ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด

-สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และพระอีก 8 รูป กักตัว 14 วัน หลังประกอบพิธีทำบุญพรรคมณีใจไทย ด้าน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ แสดงผลตรวจโควิด 19 เป็นลบ แต่ยังกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, บ้านเมือง, มติชนสุดสัปดาห์, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์

-รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 6 เม.ย. เป็นลบ ได้เจาะเลือดตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันหลังรับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ครบ 14 วัน พบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคในระดับที่สูง วันที่ 7 เม.ย. ได้ทำงานที่บ้าน พร้อมตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลเป็นลบ ยืนยันในระหว่างใกล้ชิดกับ รมว.คมนาคม ในงานเลี้ยงทำบุญพรรคมณีใจ รวมถึงการพบกันก่อนหน้า ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พูดคุยกันไม่เกิน 5 นาที

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะต้องมีปัจจัยเสี่ยงคือ อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในระยะไม่เกิน 2 ม. พูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยมากกว่า 5 นาทีขึ้นไป กรณีรมว.สธ.ถือว่าความเสี่ยงต่ำมาก สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำ โดยให้สังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงการไปในที่มีคนจำนวนมาก หรือการเข้าประชุมต่างๆ ไม่ต้องถึงขั้นกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขาธิการ รมว.สธ. ยืนยันว่า รมว.สธ.ใส่หน้ากากตลอด ยกเว้นตอนที่หายใจไม่ออก ดื่มน้ำ ทานข้าว และก่อนถอดหน้ากากได้สังเกตคนรอบข้างว่าใส่หน้ากากหรือไม่ เพราะไม่ต้องการให้ถอดหน้ากากพร้อมกัน

5.กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-จังหวัดที่ประกาศมาตรการให้ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน ได้แก่ 1.บุรีรัมย์ 2.บึงกาฬ ต้องลงทะเบียนสอบสวนโรค และกักตัวในบ้านพักไม่น้อยกว่า 10 วัน 3.สุรินทร์ ให้กักตัวในบ้านพัก 14 วัน 4.นครพนม 5.สกลนคร 6.เพชรบูรณ์ ผู้ว่าฯ ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้าออก 9-18 เม.ย. ห้ามโรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ รับผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ส่วน จ.นครราชสีมา ศูนย์โควิด 19 เผยแพร่อินโฟกราฟิก ระบุว่า มาตรการกักตัวยังเป็นเพียงชั่วคราว ยังไม่ได้ข้อสรุป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุ ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กหารือเรื่องการปรับระดับสีพื้นที่ ตามมาตรการเดิมได้ให้อำนาจสธ. และมท. หาข้อสรุปในการควบคุมการแพร่ระบาด โดยจะยังไม่มีการปรับพื้นที่หรือปรับสี ขอให้ทั้ง 2 กระทรวงหารือในรายละเอียดภายใน 1-2 วันนี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดสามารถพิจารณาปรับระดับสถานการณ์ย่อยในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ ขอให้ติดตามการรายงานของจังหวัดอย่างใกล้ชิด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แกลงว่า มาตรการแบ่งจังหวัดสีแดงเบื้องต้น 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ นครปฐม ศบค.ชุดเล็กไม่ได้ปิดตก แต่ให้สธ.และมท.หารือกันเพิ่มเติมเพื่อจัดแบ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใน 2 วัน โดยเบื้องต้น เห็นตรงกันว่าอาจจะประกาศพื้นที่สีแดงเพิ่ม เพราะขณะนี้พบการระบาดมากขึ้นในหลายจังหวัด รวมถึงอาจจะมีข้อเสนอให้ปิดผับ บาร์ ด้วย

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. มอบหมายให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แกลงข่าวในวันที่ 8 เม.ย.นี้ เวลา 11.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

6.ประสิทธิภาพของวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศปก.ศบค. กล่าวถึงกรณีรมว.คมนาคม ฉีดวัคซีนแล้วติดโควิด ว่า การฉีดวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม ภูมิจะมีสัปดาห์ที่ 2 - 3 แต่ไม่ 100% และถึงรับเข็ม 2 แล้วก็ยังไม่ 100% ที่ดีที่สุดคือ ฉีดแล้วต้องป้องกันตัวเองด้วย หลีกเลี่ยงการไปที่เสี่ยง การเลือกวัคซีนของไทยผ่านการพิจารณาโดยคกก.ที่สธ.ตั้งขึ้น โดยดูจากประสิทธิภาพ ราคา การจัดเก็บ ซึ่งวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา ไม่เหมาะเพราะต้องจัดเก็บที่อุณหภูมิติดลบสูง ต้องลงทุนมาก คาดการณ์ว่า 2-3 สัปดาห์หลังสงกรานต์อาจมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขอให้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นพ.ทวี โชติพิทยะสุนนท์ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก แล้วติดเชื้อ หมายความว่า วัคซีนยังไม่ได้ตอบสนองหรือแสดงประสิทธิภาพทันที ส่วนใหญ่วัคซีนจะเริ่มตอบสนอง 14 วันขึ้นไป บางชนิดต้องรับครบ 2 เข็ม จึงเป็นเหตุให้ต้องยัง

ประเด็นข่าว

สวมหน้ากากอนามัย มีระยะห่าง ล้างมือ และลดปัจจัยเสี่ยง ผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วยังต้องระวังตัว ส่วนผู้ที่ติดเชื้อหลังรับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม ต้องรอให้พ้น 3 เดือนก่อนจึงจะกลับมารับเข็ม 2 ได้

7.แพทย์โพสต์ตำหนิดาราได้ฉีดวัคซีนก่อนกลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง โพสต์ข้อความอ้างถึง นายพศุทธิ์ บานแย้ม นักแสดงชื่อดัง โพสต์คลิปขณะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มแรก ที่ อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ระบุว่า ดาราได้ฉีดวัคซีนแล้ว แต่ตนเป็นหมอประจำคลินิกทางเดินหายใจของรพ.ในจันทบุรี ยังไม่ได้ฉีด ทำให้นายพศุทธิ์ ตอบโต้ให้หาข้อมูลก่อนแสดงความเห็นเพราะทำให้สธ.เดือดร้อนและขอให้แสดงความรับผิดชอบ โดยต่อมาได้โพสต์ข้อความเพิ่มว่า คุณหมอคนเมื่อก่อนมาขอโทษแล้ว ได้ให้เปิดสาธารณะ 7 วัน เพื่อขอโทษทั้งใน IG facebook และทวิตเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นพ.สิวะดาล คุ่มพวงดี แพทย์รพ.สอยดาว จ.จันทบุรี โพสต์อินสตาแกรม @skdentmed เป็นข้อความขอพระราชทานอภัยโทษ ที่เคยแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์ต่อสถาบันฯ และขอโทษ “อาร์ต พศุทธิ์” นักแสดง หลังโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ พาดพิงว่าได้ฉีดวัคซีนก่อน ขณะที่ชาวเน็ตค้นข้อความพบว่าเคยจบจ้วงสถาบันฯ จึงขอหน่วยงานต้นสังกัดให้เจ้าตัวรับผิดชอบ

8.ประชาชนแห่ตรวจหาเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-รพ.วิภาวดี เผยในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาตรวจเชื้อโควิด 19 ที่รพ.ในเครือเพิ่มขึ้น ประมาณวันละ 200-300 คน และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจาก 1% เป็น 10% ของผู้ที่มาตรวจ ด้าน บมจ. รพ.ลาดพร้าว ระบุ ตั้งแต่ 5 เม.ย. มีประชาชนมาตรวจเชื้อโควิด 19 วันละไม่ต่ำกว่า 50 คน และนี้บริษัทประมาณ 10 แห่งติดต่อให้นำรถตรวจเชื้อโควิด 19 เคลื่อนที่ไปตรวจที่บริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่จะเดินทางไปต่างจังหวัด ขณะที่ บมจ.พรีนซ์เฟิล แคปิตอล กล่าวว่า ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาประชาชนมาตรวจหาเชื้อโควิด 19 เฉลี่ยวันละ 200 คน นอกจากนี้ ยังมีองค์กรบริษัทเอกชน และสถานบริการ จองตรวจเชื้อ

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews, ทวีช่อง 3

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้กับอสม.ไปบ้างแล้ว โดยกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ส่วนการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ได้มอบหมายให้อสม.ไปทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความกังวลทั้งก่อนฉีดและหลังฉีด โดยจะเปิดลงทะเบียนได้ช่วงเดือนพ.ค.นี้ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, bangkokbiznews, acnew

-ปลัด สธ. พร้อม ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมระบบการบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่รพ.สนาม ศูนย์กีฬาสะพานหิน โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนับสนุนการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล นำร่องที่ จ.ภูเก็ต โดยจัดสรรวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรเป้าหมาย เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พื้นฟูการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews, thailandplus

-ปลัด สธ. เผย สธ.ย้ำการเก็บรักษาวัคซีนที่ 2-8 องศาเซลเซียส เพื่อคงคุณภาพและประสิทธิภาพจนกระทั่งฉีดให้กับประชาชน และแม้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ ขอให้ไม่ประมาท การดอย่าตก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง 5, 7, 9, NBT, TNN, Thaibps

-นพ.โอภาส การณ์ภินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า การระบาดรอบนี้เชื้อกระจายไปหลายพื้นที่ มาตรการขณะนี้คือ หากพบผู้ติดเชื้อจะตรวจค้นหาเชิงรุกและติดตามผู้สัมผัสเพื่อกักตัวไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย รวมถึงปิดสถานที่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดเชื้อ ส่วนในกรุงเทพฯ พบการระบาดระลอกใหม่ 2 จุดคือ สถานักกักกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ที่ทำงานในสถานบันเทิง นักเที่ยว นักดนตรี ซึ่งมีพฤติกรรมการเดินทางไปหลายแห่ง ในช่วงสงกรานต์หากยังมีกิจกรรมของผู้คนหรือการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น อาจส่งผลให้มีผู้แพร่เชื้อเพิ่ม 1.3 - 100 เท่า และเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษทำให้เกิดการแพร่เชื้อมากขึ้น 1.7 เท่า หากไม่ช่วยกันป้องกันจะทำให้เชื้อแพร่ไปทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-ก.การอุดมศึกษา ร่วมกับ สธ. ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วโลกและในประเทศไทย สรุปประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 323,989 โดส เป็นวัคซีนของซิโนแวค 281,212 โดส และของแอสตราเซนeca 42,777 โดส ฉีดครบสองเข็มแล้ว 49,635 คน ผู้ได้รับวัคซีนในระยะแรก ร้อยละ 42 เป็นบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข และอสม. พบผลข้างเคียง ร้อยละ 10.25 แต่อาการไม่รุนแรง ทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 689 ล้านโดส ใน 167 ประเทศ ส่วนภูมิภาคอาเซียนฉีดแล้ว 18,416,057 โดส

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, innnews

-**จ.บึงกาฬ** เริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอส.เป็นวันแรก หลังได้รับวัคซีน 1,800 โดส **จ.เลย** ผู้ว่าฯ ฉีดวัคซีนเข็มแรก โดยได้รับจัดสรรวัคซีนซิโนแวคฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน **จ.สระแก้ว** เริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรก พื้นที่ชายแดน 3อำเภอ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mco

-สท.ม.เผย ยอดผู้ต้องกักทั้งสิ้น 1,450 คน อยู่ที่อาคารผู้ต้องกักสวนพลู 896 คน บางเขน 154 คน อยู่รพ.สนามชั่วคราวหลังโมรสรตราช 200 คน และ รพ.สนาม บางเขน 200 คน

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

-นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 8 เปิดเผยว่า เขตฯ 8 มียุทธศาสตร์เป็น "ศูนย์กลางกัญชาโลก" ครอบคลุม 7 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์, หนองบัวลำภู, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร และนครพนม ซึ่งอนาคตอาจจะรวมถึงภาคอีสานตอนบนหรือภาคอีสานทั้งหมด โดยมีอุตรดิตถ์เป็นศูนย์กลาง การปลูกจะลงไประดับครัวเรือน โดยเริ่มยื่นขออนุญาตแล้ว ซ่อดอกจะส่งให้รพ.ผลิตเป็นยา ส่วนที่เหลือนำมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ทั้งใช้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยอุตรดิตถ์น่าจะเป็นศูนย์กลางทั้งด้านฐานการผลิตวัตถุดิบ ต้นพันธุ์ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุตรดิตถ์เป็นฐานการผลิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์กระจก 8 หน้า

-หลังจากรัฐบาลปลดล็อกให้สามารถนำส่วนต่างๆ ของกัญชาและกัญชงมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และประโยชน์อื่นๆ โดยไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด ยกเว้นซ่อดอกและเมล็ด ก่อให้เกิดความตื่นตัวในประเทศไทยอย่างมาก มีผู้ประกอบการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ สินค้าต่างๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ตอกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 31 คำขอ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ถ้าไทยสามารถพัฒนาสินค้าจากกัญชา-กัญชง ได้น่าจะเพิ่มรายได้จากการขายในประเทศและส่งออกได้มากขึ้น และหากพัฒนาโฮมสเตย์ รีสอร์ท และโรงแรม โดยใช้กัญชา-กัญชง เป็นจุดขาย จะช่วงชิงตลาดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิดได้เป็นอย่างดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ประชาชาติธุรกิจ

-ดร.อานัฐ ต้นโช ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ม.แม่โจ้ กล่าวว่า ในปี 2562 ได้รับอนุมัติให้ปลูกกัญชา เริ่มจาก 100 ต้น ขณะนี้มีกัญชา 67,700 ต้น คาดว่ากลางปี 2564 จะเพิ่มเป็น 70,000 ต้น ผลผลิตในส่วนของซ่อดอก ส่งมอบให้กรมการแพทย์และองค์การเภสัชกรรม นำไปผลิตน้ำมันกัญชา ส่วนใบ ต้นและราก นำไปขาย โดยผู้ที่ซื้อใบกัญชาสดไปปรุงอาหาร แนะนำอาหาร 1 จาน ให้ใช้ใบกัญชาสดเพียง 1 ใบ ในอนาคต แนวโน้มธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาของไทยจะเติบโตเร็วมาก โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาในระดับอุตสาหกรรม แต่ต้องมีการจัดการที่ดี รัฐบาลไม่ควรเปิดเสรีกัญชาทั้งหมดต้องมีกฎหมายควบคุมให้ชัดเจน ส่วนเกษตรกร ก่อนลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

เตรียมเผาทำลายยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, newtv, thailandplus

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ในปี 2564 ออย.ได้ร่วมกับ ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลาง ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้รับของกลาง รวมกว่า 40,598 ก.ก. จาก 168 คดี มูลค่ารวมกว่า 43,445 ล้านบาท ก่อนนำไปเผาทำลายครั้งที่ 51 ในวันที่ 20 เม.ย. 2564 ณ บมจ. อัครปราการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 °C พร้อมระบบบำบัดมลพิษ 6 ขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสากล US EPA ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย

เตือนอันตรายจากเห็บกัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, nationtv, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือน หากถูกเห็บกัดจะทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงที่ผิวหนังได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจเกิดอาการแทรกซ้อน เกิดฝีหนอง และอาจติดเชื้อในกระแสเลือด เห็บชอบอยู่ในพื้นที่แคบๆ หรืออับชื้น วิธีป้องกัน คือ รักษาสุนัขที่มีเห็บ ออบน้ำรักษาความสะอาดของสัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอ ทำความสะอาดสถานที่ที่ก่อาศัยและเครื่องนุ่งห่ม หากมีอาการแพ้ที่ผิวหนัง ให้รีบมาพบแพทย์ทันที

การดูแลเด็กใกล้ช่วงฟ้าคะนอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำพ่อแม่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า และลมกระโชกแรง โดย

ประเด็นข่าว

หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง ไม่อยู่ใกล้ต้นไม้สูง เสาโทรศัพท์ เสาไฟฟ้า หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เมื่ออยู่ในอาคาร ควรปิดประตูหน้าต่างทุกบาน และอยู่ห่างจากผนังอาคาร ประตูและหน้าต่าง ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมด หากพบเห็นผู้ถูกฟ้าผ่า ให้เคลื่อนย้ายผู้ไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย รีบโทรแจ้ง 1669 ปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นจากศูนย์รับแจ้งเหตุในการดูแลผู้ป่วยระหว่างรอรถฉุกเฉินมารับ

อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ มีการใช้ยานพาหนะจำนวนมาก แนะนำวิธีปฏิบัติในการเดินทาง ดังนี้ 1.ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง 2.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดขณะขับรถ 3.ไม่ขับรถเร็วเกินกม.กำหนด 4.พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถทางไกล ง่วงไม่ขับ 5.คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกกันน็อค 6.งดใช้มือถือขณะขับขี่ และ 7.ระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สำหรับ 6 วิธีแก้ง่วงระหว่างเดินทาง 1.หาเครื่องดื่มช่วยเพิ่มความสดชื่น 2.หาของทานเล่นระหว่างขับรถ เช่น หมากฝรั่ง ลูกอม ผลไม้รสเปรี้ยว 3.สร้างความสดชื่นด้วยการปรับความเย็นแอร์ลงหรือเร่งพัดลมแรงขึ้น เตรียมผ้าชุบน้ำไว้เช็ดหน้า 4.เปิดเพลงฟัง 5.ขยับกายเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ 6.ถ้าง่วงมากให้จอดรถนอนพัก